

การประชุม ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
วัน พุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ชั้น ๒

- ในคราวประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเป็นการขับเคลื่อนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Interity and Tranparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ๘๘.๕๐ คะแนน การประเมินอยู่ในระดับ AA และประเด็นที่คณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะมาต้องปรับปรุงก็คือ

๑. ข้อเสนอแนะ สำหรับแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงบางคน ไม่ทราบถึงโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง กระผมจึงขอให้ทุกคนให้ความสนใจกับการดำเนินโครงการต่างๆ การใช้งบประมาณ และการประชุมทุกครั้งก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่างๆครับ

๒. ข้อเสนอแนะ สำหรับแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เรื่อง มาตรฐานการให้บริการประชาชน คู่มือการรับบริการ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ที่ตั้ง แผ่นพับ ปัดประกาศ /ประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุ๊ก/ทางไลน์ ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

๓. ข้อเสนอแนะสำหรับการเปิดเผยข้อมูล OIT : หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนนในประเด็นดังนี้

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมิเนื้อหาหรือรายละเอียด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปภาพการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามที่ หนังสืออำเภอโคกสูง ส่วนที่ ๑๖๖ ที่ สก๐๘๑๘.๑/ว ๑๓๐๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่าจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จึงได้ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จึงประกาศให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร เพ็ชรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง



NO
GIFT
POLICY

งดรับของขวัญทุกเทศกาล
"เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว